



ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2
เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตในการสอบแข่งขันบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2566

ตามที่ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ได้ประกาศรับสมัครสอบ
แข่งขันบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2566 นั้น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ขอแจ้งให้ผู้สมัครสอบแข่งขันและ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้ทราบว่าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 มีนโยบายในการดำเนินการตาม
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโดยยึดถือหลักนิติธรรม ระบบคุณธรรม ความเสมอภาค ความโปร่งใส และ
สามารถตรวจสอบได้ เพื่อต้องการสรรหาบุคคลที่เป็นคนเก่ง คนดีมีความรู้ คู่คุณธรรม มีความสามารถและ
มีความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด

ฉะนั้น อย่าได้หลงเชื่อและตกเป็นเหยื่อบุคคลหนึ่งบุคคลใด หรือกลุ่มบุคคลที่อ้างว่าจะช่วยเหลือ
ท่านได้ใน การสอบแข่งขันในครั้งนี้ หากผู้ใดทราบเบาะแสของกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่งมาติดต่อ แอบอ้างในเรื่อง
ดังกล่าว ขอให้ท่านได้แจ้งให้ทราบโดยตรงทางโทรศัพท์หมายเลข ดังต่อไปนี้

1. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 หมายเลข 098-152-5653
2. รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2
หมายเลข 083-3644006 , 093-559-2540 , 061-974-2652
3. ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล หมายเลข 097-334-0711

เพื่อที่จะได้หาทางป้องกันแก้ไขและหรือดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินการสอบแข่งขันครั้งนี้
เป็นไปอย่างบริสุทธิ์ ยุติธรรม อย่างแท้จริง

อนึ่ง สำหรับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
บุรีรัมย์ เขต 2 ห้ามกระทำการใด ๆ ที่มีเจตนาเป็นการกวดวิชา จัดทำเอกสารจำหน่าย แจก หรือกระบวนกร
อื่นใดที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้สอบแข่งขันโดยเด็ดขาด

ประกาศ ณ วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖6

นายณัฐนนท์ วิทยาประโคน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2